



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ที่ ๓๒๔/๒๕๖๔

เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
กำกับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา

.....

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและแนวปฏิบัติกลุ่มคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รวมกลุ่มประสานงาน สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำกับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัดนั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งย้าย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และมีคำสั่งย้าย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ และ นายวรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงทำให้การมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำกับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ (๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ทราบทุกภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๕๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำกับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน ดังรายละเอียดที่แนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกัมปนาท ศรีเชื้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กำกับ ดูแลกลุ่มคุณภาพการศึกษา
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๓๒๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ปฏิบัติและรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายนพดล ศรีซัดเค้า	รอง ผอ.สพป.เลย.๑	กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดูน่าแวม	
๒	นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม	รอง ผอ.สพป.เลย.๑	กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน กลุ่มคุณภาพการศึกษารัตนจอมศรี กลุ่มคุณภาพการศึกษาทาดนาแก้ว	
๓	นายวรรณที ศรีโนนยาง	รอง ผอ.สพป.เลย.๑	กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม	